

ภาวะการซื้อขายในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT ในวันอังคาร (11 มี.ค.) สัญญาสัญญาซื้อขายที่ปิดลงทั้งกระดาน โดยเฉพาะสัญญาถั่วเหลืองที่ปิดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 3 โดยได้รับแรงกดดันจากอุปทานจำนวนมากจากอเมริกาใต้ที่ทยอยเข้าสู่ตลาดโลก รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่มีต่ออุปสงค์ในประเทศ นอกจากนี้ ความอ่อนแอของตลาดน้ำมันคาโนลาซึ่งกดดันราคาน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงราคาถั่วเหลืองด้วย

ทั้งนี้ สัญญาข้าวโพดส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 1.75 เซนต์ หรือ -0.37% ปิดที่ 4.7025 ดอลลาร์/บุชเชล, สัญญาข้าวสาลีส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 5.75 เซนต์ หรือ -1.02% ปิดที่ 5.5675 ดอลลาร์/บุชเชล และสัญญาถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 2.75 เซนต์ หรือ -0.27% ปิดที่ 10.1125 ดอลลาร์/บุชเชล

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สัญญาข้าวโพดปรับตัวลงท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน แม้ยอดส่งออกจะแข็งแกร่งและมีความตึงเครียดทางการค้ากับเม็กซิโกซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ แต่รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงตัวเลขสต็อกข้าวโพดในประเทศไว้เท่าเดิมในรายงานอุปสงค์-อุปทานประจำเดือน

ด้านสัญญาข้าวสาลีปิดลดลง หลังกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า สต็อกข้าวสาลีทั้งในและต่างประเทศมีปริมาณสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์

เทรดเดอร์และเกษตรกรต่างจับตาตัวเลขส่งออกอย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อพิพาทด้านภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ กับคู่ค้าสำคัญอย่างเม็กซิโก แคนาดา และจีน อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ อีกทั้งคาดว่า USDA อาจชะลอการปรับเปลี่ยนตัวเลขต่าง ๆ เพื่อรอคว้าสหรัฐฯ จะใช้มาตรการภาษีเพิ่มเติมหรือไม่ และคู่ค้าจะตอบโต้อย่างไร

ความกังวลว่ามาตรการภาษีของสหรัฐฯ จะกระทบการเติบโตทางเศรษฐกิจได้สร้างความผันผวนในตลาดการเงิน ขณะที่นักลงทุนในตลาดสัญญาซื้อขายถั่วเหลืองกังวลว่า จีนอาจหันไปนำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลที่มีผลผลิตสั้นตลาดแทนการนำเข้าจากสหรัฐฯ

"คำถามคือ เราจะขายถั่วเหลืองสหรัฐฯ ไปที่ไหน ตอนนี้ยังไม่มีใครมีคำตอบ" แจ็ค สโควิลด์ รองประธาน Price Futures Group กล่าว

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์หลายรายตั้งข้อกังขาที่ USDA คงตัวเลขประมาณการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ไว้เท่าเดิม ทั้งที่ยอดขายปัจจุบันอยู่ในระดับสูง

"ฉันเข้าใจประเด็นเรื่องการค้า ภาษีนำเข้า และความไม่แน่นอนทั้งหมด แต่ถ้า USDA พยายามราคาสัญญาโดยดูจากแนวโน้มตลาดปกติเท่านั้น ตามที่พวกเขาบอกฉัน ฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขามีเหตุผลอะไรที่จะไม่ปรับตัวเลขในตอนนี้" แองจี เซตเซอร์ หัวหน้าส่วนของ Consus Ag กล่าว

โดย พลิชฐ์ อุ๋นเมตตาดิจิต/กัลยาณี ชีวะพานิช